

เหตุการณ์สำคัญ

- ประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามให้เก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็ก 25% และอลูมิเนียม 10% ตามคาด โดยยกเว้นให้กับแคนาดา เม็กซิโก และประเทศคู่ค้าบางประเทศ
- การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มขึ้น 313,000 ตำแหน่ง แต่ค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- ธนาคารกลางยุโรปคงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลง แต่เริ่มส่งสัญญาณถึงแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้นในระยะข้างหน้า โดยตัดประโยค "ECB อาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นหากมีความจำเป็น" ออกจากแถลงการณ์หลังการประชุม
- ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลง และส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินหากจำเป็น
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทยปรับตัวลง จากสถานการณ์เมือง และราคาสินค้าเกษตรลดลง

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- ประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามให้เก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็ก 25% และอลูมิเนียม 10% โดยให้มีผลบังคับใช้ใน 15 วันข้างหน้า ทั้งนี้ ภาษีนำเข้าจะยกเว้นให้กับประเทศแคนาดา เม็กซิโก และประเทศคู่ค้าบางประเทศซึ่งสหรัฐฯ จะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาเพื่อขอยกเว้นการเก็บภาษีเป็นรายประเทศ
- การจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มขึ้น 313,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% และค่าจ้างต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้น 0.1% (mom) ทำให้ตลาดคลายความกังวลจากความเป็นไปได้ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงกว่าคาด

ยูโรโซน

- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายการเงินในการวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.0% ต่อปี และคงอัตราดอกเบี้ยขึ้นที่ 3 หมื่นยูโรต่อเดือนไปจนถึงเดือนกันยายน 2561
- การประชุมรอบนี้ ECB ได้เริ่มส่งสัญญาณถึงแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้นในระยะข้างหน้า โดยประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่า การตัดสินใจปรับแนวทางการสื่อสารมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ เนื่องจากเศรษฐกิจขยายตัวแข็งแกร่ง และจับตามูลกระทบจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินและสภาวะทางการเงินต่ออัตราเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด

เอเชีย

ญี่ปุ่น

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% ต่อปี และคงการเข้าซื้อพันธบัตรโดยคงเป้าหมายควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่ 0% ต่อปี ทั้งนี้ ประธานธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่า BOJ อาจเพิ่มมาตรการผ่อนคลายทางการเงินหากพิจารณาเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 2.0% (yoy)

ไทย

- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลดลง -0.7 จุด มาที่ระดับ 79.3 จุด เนื่องจากความกังวลสถานการณ์ทางการเมือง และราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-1.85%	+1.24%	M-S50 HiDiv HiDivPlus	Neutral ซื้อเมื่อตลาดปรับตัวลง	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมา SET Index ปิดที่ 1,775.37 จุด ลดลง 1.85% WoW การประกาศเก็บภาษีนำเข้าโลหะของ Trump สร้างความกังวลต่อการเกิดภาวะสงครามทางการค้าขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับประเด็นสำคัญในประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ 1) สนช. โหวตผ่าน พ.ร.บ. ที่มาของ ส.ส.-ส.ว. เป็นสัญญาณเดินทางตามโรดแมป เลือกตั้งต้นปี 2562 เป็นปัจจัยบวกในระยะสั้น 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ 79.3 จาก 80.0 ในเดือน มกราคม 2561 ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ปัจจัยลบจากความกังวลเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองที่อาจส่งผลให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไปเป็น กุมภาพันธ์ 2562, ราคาพืชผลทางการเกษตรบางรายการยังทรงตัวในระดับต่ำ, ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็ว 3) รว.คมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการระบบรางของกระทรวงคมนาคมว่าในเดือน เมษายน นี้ จะเสนอโครงการระบบรางให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติรวม 4 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 162,287 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ 2 เส้นทาง คือ เคนชัย-เชียงใหม่ และ เคนชัย-เชียงใหม่ของและรถไฟชานเมืองสายสีแดงอีก 2 โครงการ คือสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา, ตลิ่งชัน-ศิริราช และสายสีแดงเข้ม รังสิต-ธรรมศาสตร์ ส่วนในเดือน เมษายน - พฤษภาคม คาดว่าจะเสนอโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ให้ ครม. อนุมัติเพิ่มเติมอีก 2 เส้นทาง คือ เส้นทางบ้านไผ่-นครพนม และชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 4) อาลีบาบา ยืนยันว่า จะมีการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของไทย โดยจัดตั้งเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล หรือดิจิทัลฮับ คาดจะสรุปพื้นที่ภายในมีนาคมนี้ จากนั้น เดือน เมษายน นายแจ๊ค หม่า จะเดินทางมาพบกับนายกรัฐมนตรีและประกาศการลงทุนในไทยอย่างเป็นทางการต่อไป 5) กกร.ยังคงประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2561 ไว้ตามเดิมที่ 3.8-4.5% และการส่งออกขยายตัว 3.5-6.0% เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังคงบ่งชี้ถึงแรงส่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2560 จากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงเดือน มกราคม 2561 อีกทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น แม้ว่าจะยังไม่แข็งแกร่งนักก็ตาม</p> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ วันที่ 13 มีนาคม ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ 14 มีนาคม ตัวเลขการจ้างรายใช้สอยภาคครัวเรือนสหรัฐฯ และตัวเลขผลิตอุตสาหกรรมและค้าปลีกของจีน แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดมีโอกาสเกิด Technical Rebound หลังตลาดหุ้นปรับตัวลงไปมากในสัปดาห์ก่อน คาดเคลื่อนไหวในรอบ 1750-1790</p>
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+2.41%	+4.22%	I-Develop MINCAI	Neutral	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นโลกปรับตัวขึ้นจากสัปดาห์ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี ยืนเหนือ 2.85% ปัจจัยสัปดาห์นี้ ความคืบหน้าประเด็นสงครามการค้าและ สถานการณ์การเมือง ที่ Trump จะพบผู้นำเกาหลีเหนือ Kim Jong Un ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวบริเวณ 1,300 เหรียญต่อออนซ์ +/- เพื่อรอผลการประชุม FOMC วันที่ 21-22 มีนาคม ที่คาดว่ามีโอกาสสูงที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย นอกจากนี้ จัปดาเพิ่มเติมแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐฯและการลงทุนของ ETF แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นมีโอกาสเผชิญความผันผวน สิ่งที่จับตา 1) ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2) ความร่วมมือของ OPEC และ Non-OPEC ในการลดกำลังการผลิต 3) การเปิดดำเนินการแหล่งน้ำมัน EL Feel ของลิเบีย กำลังการผลิต 7 หมื่นบาร์เรลต่อวัน El Sharara กำลังการผลิต 3.4 แสนบาร์เรลต่อวัน</p>
	Europe (STOXX50)	+2.88%	-2.38%			
	Japan (NIKKEI)	+1.35%	-5.69%			
	Emerging Market (MSCI EM)	+2.12%	+4.21 %			
	Gold	+0.08%	+1.62%			
	Oil (WTI)	+1.28%	+2.71%	I-OIL	Neutral	

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-0.18%	-3.14 %	I-SMART	Slightly Underweight	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยพันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.90% เคลื่อนไหวตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาดี ตัวเลขภาคแรงงานยังคงแข็งแกร่งจากการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ (Non Farm Payroll) ที่ปรับสูงขึ้นมากกว่าที่คาด อยู่ที่ 313,000 ตำแหน่ง ซึ่งมากที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ส่วนอัตราการขยายตัวของค่าแรงต่อชั่วโมงเฉลี่ยขยายตัวชะลอลงที่ 2.6% จาก 2.8% ในเดือนก่อน ส่งผลต่อทิศทางดอกเบี้ยนโยบายซึ่งตลาดคาดว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น ปัจจัยที่ตลาดติดตาม อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น คงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นการคาดการณ์ สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้รับผลกระทบ แต่กองทุนเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยุโรปรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ
	JPMorgan Emerging Bond	+0.15%	-2.39%			
	iBoxx High Yield Index	+0.41%	-0.43%	M-SMART INCOME	Slightly Underweight	ตราสารหนี้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ่มขึ้นตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ดี แต่ตลาดหุ้นยังคงมีความผันผวนอยู่ สำหรับตลาดสินเชื่อบ้านสหรัฐฯมูลค่าปรับลดลง สำหรับ M-SMART INCOME ให้ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทด้อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเน้นจากอัตราดอกเบี้ยรับที่สูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรับขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ดอกเบี้ยลอยตัว และกึ่งลอยตัว เพื่อรองรับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ
ตราสารหนี้ไทย	Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.08%	-1.72%			
	Thai govt 10Y (09/03/2018 @ 2.56%)	+0.01% ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Neutral	สัปดาห์นี้ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยเบาบาง ตลาดรอปัจจัยในเชิงการประชุมของ ECB กับ BOJ และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประเด็นสำคัญที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวคือ นโยบายการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมของสหรัฐฯ และการประกาศลาออกของนายแกรี โคห์น ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาว
	US Treasury 10Y (09/03/2018 @ 2.89%)	+0.02% ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.48% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			อย่างไรก็ตามสภาพคล่องในประเทศที่ยังล้นระบบ ทำให้การประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่น BOT213 A ที่มีอายุคงเหลือ 3 ปี วงเงิน 60,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี Bid to Coverage Ratio สูงถึง 2.35 เท่า
						สิ้นสุดสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน แต่นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 1,414 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
						แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยจะแกว่งตัวตามการปรับตัวของ UST แต่จะผันผวนในสัดส่วนที่น้อยกว่า ขณะที่สัปดาห์นี้มีการประมูลพันธบัตรรัฐบาล รุ่น Benchmark 20 ปี (LB366A) และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ปี (BOT202B) อาจทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย ส่วนอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชน Credit spread ยังคงทรงอยู่ในระดับที่ต่ำต่อไป เนื่องจากความต้องการของผู้ลงทุนยังคงมีอยู่ค่อนข้างมากจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับต่ำ

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือน

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้ข้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน